



Tải về PDF

# Người Đến Từ Sa Mạc

Lm. Nguyễn Duy

Có tiếng kêu, có tiếng kêu từ trong hoang  
Có tiếng kêu trong sa mạc trầm ngâm cho nhân thế. Từ hoang  
địa. Mau mau dọn đường Chúa đi. Lời loan  
địa hãy mau dọn đường, mau mau dọn đường Chúa.  
(Ngài)  
tin ngày Chúa đến người ơi (lời Gio-an vọng khắp trên đời).  
Lời Gio-an vọng khắp trần đời.  
Đây tiên tri của Chúa Giê-su Gio-  
Đây tiên tri của Chúa Giê-su muôn thuở ngóng chờ Gio-  
an Bao-ti-xi-ta, Gio-an Bao-ti-xi-ta, Gio-an Bao-ti-xi-ta.  
an Bao-ti-xi-ta, Gio-an Bao-ti-xi-ta, Gio-an Bao-ti-xi-ta.  
Người rất cao trọng trong các người nam. U  
Người rất cao trọng trong các người nam. Là chính Sứ Thần dọn đường cho

Ngài khiêm nhu sống trong rừng hoang vắng đêm ngày

Chúa. U

để kêu gọi dọn đường Chúa. La. (Đàn ...)

A La. (Đàn ...)

Thật diễm phúc ai nghe lời Ngài lời chân lý ân thiêng dạt dào. Cùng

Thật diễm phúc ai nghe lời Ngài bao ân tình thật dạt dào.

theo gương Người đã sống trong công chính mến yêu.

Cùng theo gương Người đã sống mến yêu. Câu hoan

Câu hoan ca tình mến đầy với mừng

ca ghen ứ ngàn lời, ngàn lời ca mến yêu đầy với. Cùng mừng

Thánh Gio - an Tiên Hồ ngàn đời hưởng vui (lời ngợi ca muôn đời).

Thánh Gio - an Tiên Hồ ngàn nơi mừng vui tiếng hát ca muôn đời.  
Gio - an khắp cõi đời sáng ngợi lời ngợi ca muôn đời.

# Sheet Người đến Từ Sa Mạc, file .PDF

"Có tiếng kêu có tiếng kêu từ trong hoang địa"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Người đến Từ Sa Mạc của tác giả Nguyễn Duy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Người đến Từ Sa Mạc
- Tác giả: Nguyễn Duy
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/13369-nguoi-den-tu-sa-mac>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: [info@truongca.com](mailto:info@truongca.com)

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)